

2 หญิงไทยกลับจากยุโรปป่วย รอดตรวจเชื้อ ส่องกนกแจ่ม"หวัดนก"ซ้ำ

เกาหลีใต้พบ1รายเป็นไข2009 "สีแดง"ไม่ป่วยสธ.อาเซียน "สนั่น"ขงชื่อ10เครื่องสแกนฯ



สัปดาห์ใหญ่ - พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่เอ (เอช1 เอ็น1) ตรวจเยี่ยมด้านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติ 6 จุด ตรวจผู้โดยสารขาเข้าทุกเที่ยวบินป้องกันเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

เผ่าระวัง 2 หญิงไทยมีไข้หลังกลับจากยุโรป จัดทีมแพทย์ตรวจละเอียด 14 นักเรียน-อาสาสมัครที่บินจากเม็กซิโก "สนั่น"ขง ครม.อนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอีก 10 เครื่อง ส่งยา 2 หมื่นเม็ดช่วยผู้ป่วยเม็กซิโก สีแดงยันไม่ป่วยประชุมรมต.สาธารณสุขอาเซียนที่"ดุสิตธานี" สุเผยหวัดใหญ่เอแพร่แล้ว 15 ประเทศ ดาย 17 ติดเชื้อ 615 ราย "ส่องกนก"เจอไข้หวัดนกซ้ำอีก

@ "หวัดใหญ่เอ"ระบาด15ประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือไข้หวัดเม็กซิโก หรือไข้หวัดหมู ซึ่งองค์การอนามัยโลก (สอ) ให้เรียกชื่อใหม่ว่า "ไข้หวัดใหญ่เอ (เอช1 เอ็น1)" เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม โดยสรุปว่า ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอ (เอช1 เอ็น1) ทั่วโลก 615 ราย ใน 15

ประเทศ และยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดเอ 17 ราย ขณะที่มียางานจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสาธารณสุขเกาหลีใต้เป็นประเทศล่าสุดที่มีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย และต้องสงสัยอีก 20 คน โดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิงสาววัย 51 ปีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเม็กซิโก

ด้านประเทศเม็กซิโกได้ปรับจำนวนตัวเลขผู้ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอ จากที่เคยประกาศไว้ว่ามีจำนวน 176 คน ลดเหลือเพียง 101 คน และยืนยันพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 397 คน ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีก 2,500 คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการตรวจผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้ง จึงพบว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอ จึงปรับตัวเลขลดลง ขณะที่ตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 16 ราย

@ "สอ"อาจเพิ่มระดับเตือนภัยเป็น6

เอเอฟพีรายงานว่า นายโรเบิร์ต กิบส์ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า สอ อาจเพิ่มระดับการเตือนภัยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เอ ในเร็ว ๆ นี้ไปอยู่ที่ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการเตือนภัยโรคระบาด ที่หมายถึงเกิดการระบาดไปแล้วทั่วโลก จากที่ปัจจุบันสอเตือนภัยอยู่ในระดับ 5 โดยนายกิบส์กล่าวว่า คิดว่าสออาจจะเพิ่มระดับเตือนภัยโรคในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้านการเตรียมพร้อมของสหรัฐที่มีการวางแผนไว้พร้อมอยู่เสมอสำหรับการป้องกันชาวอเมริกาทุกกรณี

ด้านเอพีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่ได้ออกมาระบุว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เอ ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ดูเหมือนจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้ โดยนาง

แนนซี ค็อกซ์ หัวหน้าฝ่ายโรคไข้หวัดใหญ่ จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า จากการวิจัยไวรัสเอช1 เอ็น1 สายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่อย่างใกล้ชิด พบว่ายีนของไวรัสตัวนี้ไม่ได้มีคุณลักษณะพิเศษใดๆ เหมือนกับที่เคยเจอในไวรัสที่ระบาดเมื่อ ค.ศ.1918 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 40-50 ล้านคนทั่วโลก หรือเหมือนกับไวรัสหวัดนกที่ระบาดไปทั่วเมื่อหลายปีก่อนและทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 250 คน อย่างไรก็ตาม ค็อกซ์กล่าวว่า เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่รู้จักเชื้อไวรัสตัวนี้ดีพอ จึงต้องมีการศึกษาต่อไป

@ ส่องกงเจอไข้หวัดนกอีก

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า จีนได้ส่งเครื่องบินไปยังประเทศเม็กซิโก เพื่อรับชาวจีนกลับมายังประเทศแล้ว หลังจากมีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เอ ที่เกาะฮ่องกง นอกจากนี้ทางการจีนยังได้ระงับเที่ยวบินบินไปประเทศเม็กซิโกเป็นการชั่วคราว

เอเอฟพีรายงานว่า ทางการฮ่องกงเปิดเผยว่า นักพิราบที่พบตายอยู่ในเขตถนนเหมิน เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา มีเชื้อไวรัสเอช5 เอ็น1 หรือไข้หวัดนก โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงตรวจพบไวรัสเอช5 เอ็น1 ในนกที่ตายหลายสิบตัวในหลายพื้นที่ ชาวฮ่องกงมีขึ้นหลังจากทางการฮ่องกงยืนยันการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นรายแรกของเอเชีย

ขณะที่มีรายงานว่า ทางการอียิปต์ได้เริ่มฆ่าหมูทั่วประเทศราว 2.5 แสนตัว แม้ว่าสุจะระบุว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าหมูเป็นตัวนำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เอมาสู่คน และถูกต่อต้านจากผู้เลี้ยงหมูจำนวนมากในอียิปต์ โดยนายอับเดล ฮาลิม วาซีร์ ผู้ว่าการกรุงไคโรเปิดเผยกับสำนักข่าวมินาวา เบื้องต้นรัฐบาลจะฆ่าหมูราว 60,000 ตัวตามเมืองต่างๆ โดยจะฆ่าหมูตามมาตรฐานความปลอดภัย และหมูที่ถูกฆ่าจะถูกนำไปแช่แข็ง ส่วนเครื่องในจะถูกเผาทิ้งที่โรงฆ่าสัตว์

@ "มาร์ค"สั่งระวังป้องกันเต็มที่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่เอ ที่เริ่มระบาดเข้ามาในเอเชีย โดยพบผู้ป่วยที่ฮ่องกงว่า ขณะนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามดูแล และมีมาตรการเรื่องเฝ้าระวังเต็มที่ ซึ่งในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขอาเซียน ก็น่าจะมีความหนักแน่นมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่มีคนเดินทางมากก็มีโอกาสที่จะตรวจพบประเทศที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งไทยต้องทำเต็มที่เพื่อไม่ให้เข้ามาในภูมิภาคนี้ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีมาตรการตรวจสอบพิเศษผู้ที่เดินทางมาจากฮ่องกงหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ขณะนี้ก็เห็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทุกประเทศ อย่างในโรงแรมก็เข้มงวดมากขึ้น หากทุกประเทศเข้มงวดตั้งแต่ขาออกก็จะง่ายมากขึ้น เมื่อถามว่าประเทศไทยต้องผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้เพิ่มเติมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ได้เดินทางเต็มที่ในการจัดหา

@ ประชุมรมต.อาเซียนที่"ดลิตธานี"

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวถึงการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการนัดชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นว่า ทางเจ้าหน้าที่คงต้องดูแลให้การชุมนุมประสบผลสำเร็จ

เพราะเป็นผลประโยชน์ของอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ทุกประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา

พญ.ศิริพร กัญชนะ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ว่า จะจัดที่โรงแรมดุสิตธานี โดยวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นการประชุมในระดับวิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อร่วมกันวางแผนระบบการป้องกันโรคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการป้องกันในส่วนประเทศที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน ซึ่งจะมีการทำข้อตกลง ตลอดจนประเด็นในเรื่องการสำรองยาโอเซลทามิเวียร์ ส่วนวันที่ 8 พฤษภาคมนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดการประชุม ขณะนี้ทางประเทศฟิลิปปินส์ได้ตอบรับการประชุมแล้ว

@ จัดทีมแพทย์ตรวจ14เด็กไทย

ด้าน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดำเนินการวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เอ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วย สธ. พร้อมคณะให้การต้อนรับว่า กรณีนักเรียนและอาสาสมัครชาวไทย 14 คน ที่เดินทางกลับจากเม็กซิโก ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 23.30 น. นั้น ได้สั่งการให้ทีมแพทย์ สธ. เข้มงวดในการตรวจร่างกายอย่างละเอียด หากไม่มีไข้จะอนุญาตให้กลับบ้าน แต่อยู่ภายใต้การดูแลของ สธ. โดยจะมีสาธารณสุขจังหวัดหรือประจำเขตนั้นๆ คอยดูแลตรวจเยี่ยมทุกวัน ตลอด 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเฝ้าดูอาการ แต่คงไม่มีการกักไว้ที่โรงพยาบาล เพราะต้องเข้าใจสภาพจิตใจเด็กซึ่งยังไม่ได้รับเชื้อ แต่เป็นมาตรการเฝ้าระวังเท่านั้น

"คงไม่จำเป็นต้องกักตัวกลุ่มเด็กไทยทั้ง 14 คน เพราะเขายังไม่ได้รับเชื้อ และเชื่อว่าคงไม่ได้รับเชื้อทั้งหมด แต่หากพบว่าคนใดคนหนึ่งมีไข้ก็จำเป็นต้องเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างกระชั้นชิด" พล.ต.สนั่นกล่าว

@ เล็งซื้อ"วัต墩หมุม"อีก10เครื่อง

พล.ต.สนั่นให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังตรวจเยี่ยมด้านควบคุมโรค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ล่าสุดที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ของ สธ. มีมติเตรียมหารือกับสถานทูตเม็กซิโกถึงความช่วยเหลือของประเทศไทยที่จะส่งยาโอเซลทามิเวียร์ จำนวน 20,000 เม็ด ให้แก่ผู้ป่วยเม็กซิโก ถือเป็นความช่วยเหลือให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

"เตรียมนำเรื่องการจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน หรือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละประมาณกว่า 1 ล้านบาท เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ และในวันที่ 7 พฤษภาคม จะประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ถึงมาตรการความเข้มงวดการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วย" พล.ต.สนั่นกล่าว

@ ไทยเฝ้าระวังผู้ป่วยหญิง2ราย

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักโรค ควบคุมโรค กล่าวว่ ล่าสุดสุรายงานตัวเลขผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่เอ รวมทั้งหมด 13 ประเทศ รวมทั้งจะมีการประกาศ

เพิ่มอีก 1 ประเทศ คือ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมแล้วปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 381 ราย และเสียชีวิตแล้ว 10 ราย สำหรับผู้ป่วยที่พบในประเทศแถบเอเชีย ประกอบด้วย ชาวชาวอิตาลี 1 ราย เดินทางเข้ามาที่ฮ่องกง และอีกรายกำลังอยู่ระหว่างยืนยัน คือ ที่เกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว สถานการณ์ล่าสุดมีเพียงผู้ป่วยเฝ้าระวัง 2 ราย ที่อยู่ในชายเฝ้าระวัง ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อ แต่จะมีการตรวจอีกครั้ง

"รายแรกเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 46 ปี พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิดสิน มีอาชีพเป็น มัคคุเทศก์ นำคณะทัวร์เดินทางไปประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา และได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน ซึ่งระหว่างอยู่ที่ฝรั่งเศส ประมาณวันที่ 17 เมษายน ผู้ป่วยมีไข้และเจ็บคอ และเมื่อกลับประเทศไทยได้รับประทานยาเอง จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้เข้าพบแพทย์ เบื้องต้นมี ไข้ 37.9 องศาเซลเซียส อาการโดยรวมปกติ ส่วนอีกรายเป็นหญิงอายุ 42 ปี เดินทางกลับมาจากเยอรมนี พัก รักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร ทั้งคู่อาการไม่น่าเป็นห่วง เพราะไม่พบเชื้อ" นพ.ภาสกรกล่าว

@ อินเดีย-ญี่ปุ่นพบผู้ต้องสงสัย

เอเอฟพีรายงานว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย กำลังเฝ้าจับตาดู คนไข้ 2 รายที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไขหวัดใหญ่เอ โดยคนไข้รายหนึ่งเพิ่งเดินทางมาจาก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่วนอีกคนหนึ่งเดินทางมาจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นรายงานว่า พบเด็กทารกวัย 4 เดือนชาวอเมริกันต้อง สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่เอ หลังการตรวจเบื้องต้นพบว่าทารกติดเชื้อไวรัสชนิด เอ โดยทารกเพิ่งจะเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาถึงญี่ปุ่นพร้อมกับครอบครัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

แหล่งข่าว:

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0101030552§ionid=0101&selday=2009-05-03